

ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด

นักศึกษา

นายอักริศ ดันพิพัฒน์

รหัสนักศึกษา

53641140

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

พ.ศ. 255

7

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

รองศาสตราจารย์ศิริจรรยา เกรือวิริยะพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร. กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร

บทคัดย่อ

เป็นที่ทราบกันว่าแนวทางที่นำมาใช้ในการส่งเสริมการออม และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย คือการออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มีรายได้ประจำทำงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและให้กู้ยืมเมื่อคราวจำเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ แต่สมาชิกไม่มีความสม่ำเสมอในการออมกับสหกรณ์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด จำนวน 400 ราย ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าไคสแควร์

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 7 – 10 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส แล้ว มีตำแหน่งงานเป็นพนักงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15 ,001 – 20,000 บาท และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10 ,001 – 15,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลของการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์คือเพื่อต้องการออมทรัพย์และกู้เงิน มีจำนวนเงินค่าหุ้นในสหกรณ์มากกว่า 100,000 บาท ซึ่งมีการออมเงินต่อเดือนอยู่ในช่วง 500 – 1,000 บาท และไม่มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากการออมค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการออมทรัพย์กับสหกรณ์ในรูปแบบเงินฝากคือ เพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย หรือยามชรา ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความสำคัญระดับมากในแต่ละรายการ คือ ความสะดวกและง่ายในการใช้บริการ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ

สหกรณ์สูงกว่าธนาคารผลตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมคุ้มค่า ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสถาบันที่ออมเงิน และระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เข้มงวด ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ตำแหน่งงานปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน กับพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด พบว่า มีความสัมพันธ์ กับจำนวนเงินค่าหุ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 5 การออมเงินค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อเดือน และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเริ่มออมทรัพย์ในรูปแบบเงินฝากกับสหกรณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ สหกรณ์ควรเพิ่ม การให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น การเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยผ่านทางธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และการให้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ ที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ของสหกรณ์ ที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ เพื่อ ส่งเสริมการออม ของสมาชิกที่มีความต้องการ นำเงินมาฝากเงิน และกู้เงิน กับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น